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– ”เป็นเรือ่งดที ีเ่ราท ัง้สบิสองสหพนัธต์กลงรว่ม
ประสานงานกนัใน LO สิง่ส�าคญัอยา่งหนึง่คอืการ
ด�าเนนิการ. เร ือ่งคา่แรงต�า่” มาร ีนลีสซ์อน (Ma-
rie Nilsson) ประธาน IF Metall กลา่ว.

IF Metall (สหพนัธอ์ตุสาหกรรมโลหะ) คอืหนึง่ในสบิ
สองของ LO-förbund (องคก์รสหภาพ แรงงานแหง่ชาติ
สวเีดน) ซึง่ยดึม ัน่กนัในกระบวนการขอ้ตกลงดา้นแรงงาน

ข้อเรียกร้องอีกอย่างก็คือให้เจียดเงินบำานาญไว้ตลอดชีวิตการทำางาน 
และไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ ที่เริ่มเมื่ออายุครบ 25 ปี. ปัจจุบันนี้ 
สมาชิกของ LO เริ่มทำางานตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนอายุ 25 ปี.
– “เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่า การเจียดเงินไว้สำาหรับตอนเกษียณ 
ก็ต้องเริ่มนับกันตั้งแต่เนิ่นๆ เวลี-เพ็กกา
แซกแกแล บอก. 

เป็นเอกฉันท์ว่าอุตสาหกรรมต้องประทับตรา (märket)
ทั้งสิบสองสหพันธ์เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ด้วยว่า การเพิ่มค่าแรงจะ
เป็นไปตามขั้นตอน ที่ความสามารถใน. การแข่งขันของประเทศ 
จะรับมือได้ กล่าวคือ ข้อตกลงจะต้องทำาให้มีเงินในกระเป๋ามาก
ขึ้น แต่ในขณะเดียว กัน ก็มีความสมดุลย์กับว่าอุตสาหกรรม
สวีเดนจะสามารถรับมือกับการแข่งขันในเวทีโลกได้.
– “แล้วความมุ่งหมายใหญ่สุดในการประสานงาน LO ของเรา ก็
คือเราสามัคคีกัน และเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า 
ความสามารถในการการแข่งขันนั้น สู้ได้” มารี นีลส์ซอน บอก. 

ข้อมูล:
• การพบผู้สื่อข่าวจัดขึ้นตรงกับงานประชุมตัวแทน LO เมื่อ

วันที่ 23 ตุลาคม อันมีสหพันธ์ LO 14 องค์กร ร่วม ปรึกษา
หารือและลงมติเรื่องข้อเรียกร้องร่วมกัน สำาหรับการเจรจาข้อ
ตกลงใหม่ สำาหรับปี 2020.  

• สองสหพันธ์ LO ซึ่งเลือกอยู่นอกการร่วมกันประสานงาน
ครั้งนี้ ได้แก่ Kommunal (สหพันธ์เทศบาล) และ Pappers 
(อุตสาหกรรมกระดาษ). 

• วันที่ 6 ธันวาคม ฝ่ายประสานงาน LO จะลงมติเรื่องข้อเรียก
ร้องเรื่องการเพิ่มค่าแรง. 

โครงแบบดำาเนินการเรื่องค่าแรงต่ำานี้ เริ่มทำากันมาครั้งแรกใน
กระบวนการข้อตกลงด้านแรงงาน ปี 2017.
– ”เราได้เห็นกันแล้ว ว่าการดำาเนินการแบบนี้ ช่วยยกระดับค่าแรง
สำาหรับคนที่ได้ค่าแรงต่ำา ในอันดับแรกคือ
ผู้หญิง ภายในข้อตกลงกลุ่มทำางานเทคนิค ซึ่งเป็นกลุ่มข้อตกลง
ใหญ่ที่สุดของเรา” มารี นีลส์ซอน กล่าวใน
รายการ LO พบผู้สื่อข่าว. 
ในข้อเรียกร้องร่วมกันเหล่านี้ ประกอบด้วยเรื่องสำาคัญในหลาย
ด้าน เป็นต้นว่า การเกษียณ การฟื้นฟู สมรรถภาพ การปกป้อง
จากการคุกคามทางเพศ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรม.
– ”เราต้องมีแรงทำางาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญ ที่ต้องเรียกร้องให้
มีการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ใช้ได้ ทุกวันนี้มันยังใช้ ไม่ได้” มารี นีลส์
ซอน ว่า.  

ข้อเรียกร้องเรื่องการเกษียณที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเกษียณจากการทำางาน ก็เป็น
อีกอย่างที่สำาคัญมาก. 
-  ”นายจ้างบางรายไม่ได้จ่ายเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้างตามที่เขา
จะต้องจ่าย เราต้องจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้อง” เวลี-
เพ็กกา แซกแกแล (Veli-Pekka Säikkälä) เลขาธิการฝ่ายข้อ
ตกลงด้านแรงงานของ IF Metall กล่าว. 

Nr.2
25/10-2019

http://ifmetall.se/avtal2020
https://www.facebook.com/ifmetall
https://twitter.com/ifmetall
https://www.instagram.com/ifmetall/
https://www.youtube.com/user/Industrifacketmetall

